



หลังรัฐบาลเร่งเดินหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายโครงการ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ล่าสุดได้เปิดเดินรถสายสีเขียวถึงเกษตรแล้ว ดังนั้น บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ บีทีเอส จึงลุยติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติรุ่นใหม่เพิ่มทุกสถานี เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร บัตรแรบบิทสามารถเติมเงิน-เติมเที่ยว ได้ทั้งธนบัตรและเหรียญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท 0-2617-6000 www.bts.co.th Line @btsskytrain หรือ Application 'BTS SkyTrain'..●

ปรบมือรัวๆ ให้กับ การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ที่ได้คะแนนโดดเด่นที่สุด โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพด้าน IT ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) ประจำปี 2562....●

เช่นเดียวกับ บมจ.ศุภาลย์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children สำหรับองค์กรที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมี อานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ที่ให้ความสำคัญประเด็นด้านเด็ก มุ่งเน้นการมอบโอกาสและความ

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย...●

เปิดแล้ว คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management) : MPPM รุ่นที่ 25 ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธ.ค.2562 โดยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6971-9292, 08-2788-0117 หรือ <http://gsps.nida.ac.th...>●



ปิดท้ายด้วย สายการบินเอมิเรตส์ พร้อมส่งความสุขช่วงเทศกาลด้วยเมนูอาหารแห่งการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่พร้อมให้บริการบนเครื่องบินแก่ผู้โดยสารกว่า 500,000 รายที่ท่องเที่ยวไปกับสายการบินเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 ธ.ค. 2562 นี้ อีกทั้งยังเอาใจผู้โดยสารด้วยภาพยนตร์แนวต่างๆ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศชวนให้คิดถึงบ้านเกิด รวมถึงเมนูอาหารและขนมสุดพิเศษประจำเทศกาลที่เตรียมพร้อมให้แก่ผู้โดยสารทุกที่นั่งและทุกเส้นทาง...●